



Thông báo

Cuộc họp công khai trực tuyến

NÚT GIAO CAO TỐC HOA KỲ 69/CAO TỐC TIỂU BANG 73 (US 69 & SH 73 INTERCHANGE)

Từ 39th Street đến Jimmy Johnson Boulevard/75th Street và Spur 215 đến 9th Avenue

CSJ: 0200-16-020

Quận Jefferson, Texas

Sở Giao thông vận tải Texas (TxDOT) Quận Beaumont đang đề xuất cải tạo nút giao Cao tốc Hoa Kỳ 69 & Cao tốc Tiểu bang 73 đông nam Beaumont gần Cảng Arthur tại Quận Jefferson, Texas. Phạm vi cải tạo được đề xuất kéo dài dọc Cao tốc Hoa Kỳ 69 khoảng 2,6 dặm từ 39th Street đến Jimmy Johnson Boulevard/75th Street và dọc SH 73 khoảng 2 dặm từ Spur 215 đến 9th Avenue. Thông báo này cho công chúng biết rằng TxDOT sẽ tiến hành một cuộc họp công khai trực tuyến về dự án được đề xuất. Cuộc họp trực tuyến sẽ diễn ra vào 4 giờ chiều, thứ Năm, ngày 24 tháng 9 năm 2020. Để đăng nhập vào cuộc họp công khai trực tuyến, truy cập www.txdot.gov và tìm từ khóa "US 69/SH 73 Interchange" (Nút giao Cao tốc Hoa Kỳ 69 /Cao tốc Tiểu bang 73) vào ngày và thời gian nêu trên. Nhân viên của dự án sẽ thuyết trình cùng video đã được quay trước và bản thuyết trình sẽ bao gồm cả âm thanh và hình ảnh. Xin lưu ý rằng bản thuyết trình sẽ không có sẵn trên trang web cho đến ngày và giờ được nêu ở trên. Sau cuộc họp công khai trực tuyến, bản thuyết trình sẽ có sẵn để công chúng xem tại địa chỉ web nêu trên cho đến 11:59 tối, thứ Sáu, ngày 9 tháng 10 năm 2020. Nếu quý vị không thể truy cập Internet, quý vị có thể gọi đến số (409) 898-5732 trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. CT, từ thứ Hai đến thứ Sáu, để đặt câu hỏi và truy cập các tài liệu dự án trong quá trình phát triển dự án. Quý vị có thể gửi ý kiến chính thức qua thư hoặc đến địa chỉ email được nêu bên dưới.

Dự án được đề xuất sẽ định hình lại hiện trạng kết cấu hình cở ba lá thành hình tuabin, bao gồm các làn nối trực tiếp (direct connector), cải tạo các làn chính, cải tạo đường gom và đường dốc. Dự án được đề xuất cũng bao gồm việc bảo lưu các tường chắn, cống, mở rộng và thay thế các cây cầu cũng như gắn biển báo hướng dẫn.

Dự án được đề xuất sẽ diễn ra hoàn toàn trong phạm vi quyền địa dịch hiện có và sẽ không gây ra bất kỳ sự dịch chuyển nào. Dự án có thể bao gồm các tác động lên vùng ngập lũ 100 năm và các công trình xây dựng trong vùng đất ngập nước, mức độ tác động hiện vẫn chưa được xác định. Giấy phép theo quy định của Mục 404 thông qua Công binh Lục quân Hoa Kỳ là bắt buộc đối với việc xây dựng dự án được đề xuất. Mọi tài liệu hoặc nghiên cứu về môi trường, bản đồ và bản vẽ thể hiện vị trí và thiết kế của dự án, tiến độ xây dựng dự kiến và các thông tin khác liên quan đến dự án được đề xuất đều có sẵn trên trực tuyến và có thể được tìm thấy khi truy cập vào www.txdot.gov và tìm bằng từ khóa "US 69/SH 73 Interchange".

Cuộc họp công khai trực tuyến sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh. Nếu quý vị cần một phiên dịch hoặc biên dịch do tiếng Anh không phải ngôn ngữ chính của quý vị hoặc quý vị gặp khó khăn khi giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh, chúng tôi sẽ sắp xếp một biên/phiên dịch để hỗ trợ quý vị. Nếu quý vị bị khuyết tật và cần hỗ trợ, chúng tôi có thể sắp xếp các điều chỉnh hỗ trợ đặc biệt để đáp ứng hầu hết các nhu cầu. Để được sắp xếp khi có nhu cầu như vậy, vui lòng liên hệ với Nhân viên Thông tin Công của TxDOT là Sarah Dupre theo số (409) 898-5745 trước 4 giờ chiều. CT, thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2020. Xin lưu ý rằng quý vị cần thông báo trước do TxDOT có thể cần thời gian để sắp xếp một số dịch vụ và điều chỉnh hỗ trợ.

Chúng tôi đề nghị công chúng cho ý kiến bằng văn bản về dự án được đề xuất và quý vị có thể gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ TxDOT, Văn phòng Quận Beaumont, 8350 Eastex Freeway, Beaumont, Texas 77708. Quý vị cũng có thể gửi ý kiến bằng văn bản qua email bmtprojects@txdot.gov. Tất cả các ý kiến phải đến vào hoặc trước thứ Sáu, ngày 9 tháng 10 năm 2020. Sau khi chuẩn bị, phản hồi cho các ý kiến sẽ có trên trực tuyến tại www.txdot.gov khi tìm kiếm bằng từ khóa "US 69/SH 73 Interchange".

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc chung nào liên quan đến dự án được đề xuất hoặc cuộc họp trực tuyến, vui lòng liên hệ Quản lý dự án TxDOT qua thư đến địa chỉ 8350 Eastex Freeway, Beaumont, Texas 77708; qua email đến địa chỉ bmtprojects@txdot.gov; hoặc qua điện thoại đến số (409) 898-5732.

Đánh giá, tham vấn môi trường và các hành động khác theo quy định của Luật môi trường hiện hành của Liên bang đối với dự án này đang hoặc đã được TxDOT thực hiện theo 23 U.S.C. 327 và Biên bản ghi nhớ ngày 9 tháng 12 năm 2019, và do FHWA và TxDOT tiến hành.